

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

บทนำเบื้องต้น

บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (Printed Circuit Board) อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ซึ่งในการดำเนินงานจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลตามภารกิจของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นส่วนตัว และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามฐานะที่ตนเกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายที่เก็บรวบรวมไว้ บริษัทถือเป็นทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กร ผู้ใดละเมิดหรือกระทำความผิดต้องได้รับโทษ เพื่อการนี้ บริษัทฯ ขอประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้;

คำจำกัดความ (Definition)

บริษัท หรือ องค์กร	หมายถึง	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทในเครือ	หมายถึง	บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เคเอ็ม โทโรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง	ข้อมูลของบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้เปิดเผยตามภารกิจ ได้แก่ ข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ประกอบธุรกิจร่วมของ บริษัท บุคคลภายนอกและบุคคลอื่นๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยในลักษณะเดียวกัน
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data)	หมายถึง	ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง	บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้หรือเปิดเผยตามภารกิจ



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller; DC)	หมายถึง	บริษัทและบริษัทในเครือในฐานะนิติบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor; DP)	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งทำหน้าที่รวบรวม เก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงผู้รับเหมา หรือผู้รับจ้างช่วงตามข้อตกลงการทำหน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง	บุคคลที่บริษัทประกาศแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อที่ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด (Collection Limitation)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของความยินยอมของเจ้าของข้อมูล โดยจะคำนึงถึงอย่างที่สุด ในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการตัดสินใจให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจ หรือมีข้อยกเว้นให้เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบทุกครั้ง

ข้อที่ 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Purpose of Data)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีมีวัตถุประสงค์ใหม่และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย มีความชอบธรรม มีความเจาะจง และสอดคล้องตามภารกิจขององค์กร โดยบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทไว้ชัดเจน ในการจัดทำบันทึกการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

- ได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 3. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล (Quality of Data)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในกรณีมีความจำเป็นต้องเก็บจากแหล่งอื่น บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นภายใน 30 วัน (มาตรา 25 ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมไว้มีกระบวนการจัดการทำให้เป็นปัจจุบัน มีความสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ในขณะที่เดียวกันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอให้ทำการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้เปลี่ยนไป



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่ มีความจำเป็นซึ่ง บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เว้นแต่ มีข้อยกเว้นทางกฎหมายให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม โดยจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจัดเก็บรักษาข้อมูลนั้นด้วยมาตรการเฉพาะและแยกจากข้อมูลทั่วไป

ข้อที่ 4. การจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ (Use Limitation)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะกำกับ ควบคุมให้ผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เท่านั้น

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไปต่างประเทศ จะกระทำได้ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หากไม่มีแต่มีเหตุจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบ และขอความยินยอมก่อนส่งข้อมูลนั้น

ข้อที่ 5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Security Safeguard)

บริษัทฯ และบริษัทในเครือในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยโดยมิชอบ โดยกำหนดให้มีมาตรการทั้งทางกายภาพ มาตรการทางการบริหารและมาตรการทางเทคนิค และกำหนดให้มีการทบทวนมาตรการที่กำหนดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้หรือเปิดเผยตามภารกิจ

- มาตรการทางกายภาพ หมายถึง การป้องกันโดยการเฝ้าระวังทั่วไป หน่วยรักษาความปลอดภัย คล้อง CCTV ฯลฯ
- มาตรการทางการบริหาร หมายถึง การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ในต่างระดับชั้น
- มาตรการทางเทคนิค หมายถึง การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการป้องกัน เทคนิคการบันทึกข้อมูล การใช้รหัสเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

ข้อที่ 6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวทางปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Openness)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดมาตรการอันจำเป็นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทและบริษัทในเครือได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยตามภารกิจ ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบในรายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณ ท่านสามารถติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่ติดต่อที่กำหนดไว้

ข้อที่ 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Individual Participation)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเคารพในสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งด้านความยินยอม การเข้าถึงข้อมูล การขอรับสำเนา การขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล การคัดค้าน การขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล การแก้ไขข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน การขอให้ระงับการใช้ การลบ การทำลายข้อมูล การถอนความยินยอม ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมไว้จะยังคงมีสิทธิในข้อมูลของคุณทุกประการ

ข้อที่ 8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล (Accountability)



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดให้มีมาตรการอันจำเป็นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และได้กำหนดให้มีการฝึกอบรม สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายในการรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

ในกรณีเกิดการรั่วไหล หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการตรวจสอบ สอบสวนและกำหนดแนวทางแก้ไข ป้องกัน และแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

ข้อที่ 9. ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล

กรณีจำเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ที่ให้ไว้ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เลซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, แขวงลำปลาทิว, เขตลาดกระบัง,

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 02-3260196-9

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โทรศัพท์ 02-3260196-9 ต่อ 1601

อีเมล Viboon.s@kce.co.th

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือตามที่ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ

(นายพิธาน องค์กรโยมิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ